

HIỆP KỲ GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Người Phật tử đến chùa, là đến với Thầy - Tổ, là trở về nương tựa dưới mái nhà của người cha - người mẹ thân yêu của mình. Người con cần có nơi chốn để được vỗ vè - ấp ủ - thương yêu, không phải là phải xin xỏ và được ban ân - bố thí mới có. Mà người cha - người mẹ (người Thầy: là “thiên - nhân sư”, là người xuất gia: “xuất thế tục gia” - “xuất phiền não gia” - “xuất tam giới gia”, lìa xa gia đình, lìa bỏ sự nghiệp quyền quý - cao sang, có đời sống tu viên, chuyên tâm học kinh - giữ giới - tu thiền để thanh lọc tâm ý, xa lìa ái dục - không thiết tha lưu luyến thế tục, có chí nguyện Đại Trượng Phu, có trái tim từ bi - cởi mở - vị tha bao la bát ngát, có ý chí kiên cường “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” - “bất bái quân vương”, tâm nguyện vững chắc, việc làm cao thượng, quyết tâm cầu giải thoát, tiến lên hàng thượng thừa), phải có trách nhiệm thương yêu chở che - bảo bọc, để cho người con tha phương của mình có được nơi chốn nương tựa ấm êm trong vòng tay từ ái, sau những năm tháng dài rong ruổi đường dài, dãi dầu nắng mưa gian khó - khắc nghiệt đời thường.

Chùa Huệ Đức - xã Sơn Mỹ - huyện Hàm Tân - tỉnh Bình

Thuận, là một ngôi chùa nghèo khó, nằm giữa một miền quê hẻo lánh, do Thượng tọa Thích Đồng Khánh trụ trì. Thầy có một vóc dáng ốm yếu nhỏ nhắn, nhưng ẩn chứa trong Thầy một tâm hồn to lớn. Mặc dù gặp phải ma chướng, thế quyền bủa vây - ngỡ mắt vô tâm trước những khốn khó của lương dân. Nhưng với một tấm lòng đại bi rộng mở, Thầy đã mạnh dạn mở rộng vòng tay ôm ấp biết bao mảnh đời cơ cực, những trẻ mồ côi - tật nguyền đang tìm về dưới mái ấm của Thầy càng lúc càng đông thêm. Nhưng manh áo - chén cơm - sách vở học tập của các em, đây là nỗi chật vật lo toan luôn luôn nặng trĩu canh cánh trong lòng Thầy. Có một hôm, tại một ngôi chùa giữa lòng thị xã, tổ chức Lễ Trai Tăng, sau buổi tiệc chay thịnh soạn, thức ăn còn lại thừa mứa, Thầy ngỏ lời xin mang về cho trẻ mồ côi. Một hình ảnh như thật đã làm cảm động rơi nước mắt cho biết bao người. Nhớ lại hình ảnh tận tụy lo toan đầy thương cảm ấy, ngay cả giờ đây, khi ghi lại những dòng chữ này, mà nước mắt cứ mãi tuông ra, ràn rụa theo từng con chữ.

Và cũng với tấm lòng bát ngát trời mây ấy, Thầy đã mạnh dạn mở rộng vòng tay từ ái, đón nhận Gia Đình Phật Tử truyền thống, đang lưu vong trên chính quê hương mình. Chùa

(Chùa to - Phật lớn) của chúng ta còn đó, Thầy của chúng ta còn đó, nền đạo lý - di sản từ bi to lớn muôn đời của chúng ta vẫn còn đó, thấy nó sờ sờ trước mắt, thế mà sao xa xôi cách trở - cay đắng đến ngập lòng, để cho biết bao Áo Lam chính thống không còn nơi nương tựa - không dám bước vào! Một tổ chức giáo dục Truyền Thống đã từng gắn bó nhiều đời Lịch Đại Tổ Sư, xương máu - mồ hôi - nước mắt của biết bao anh - chị đi trước đã đổ xuống để bảo vệ cho sự sống còn của Giáo Hội - của đất nước này, và ý chí này - di nguyện này vẫn nối tiếp truyền trao lại cho thế hệ hôm nay và mãi mãi muôn sau, thế mà lại nhẫn tâm, đối xử phân biệt bởi những tâm hồn nhầy nhụa dục vọng vô minh tanh tử, đành đoạn không dám tiếp xúc - nhẫn tâm xua đuổi ra khỏi chùa những đứa con thuần thành - những hậu duệ trung kiên của đạo pháp.

Cứ ngỡ rằng trước áp lực của ma vương, đang cố tình vùi dập sức sống đạo đức tâm linh, đẩy thế giới này đến gần với hầm lửa tự hủy diệt, chỉ biết có tranh giành danh lợi - quyền lực hơn thua hư vinh, thỏa mãn thú tính hèn kém, nở đàn chà đạp đồng loại, ân nghĩa sơn môn. Để rồi “Nhân quả báo đầu chung hữu báo” - nhận lấy một hậu quả nhục nhã thảm hại ê chề, để lại bia đời lưu danh xú ố.

Dù bị doanh vây giữa cơn sóng thần dữ dội, bất chấp trận cuồng phong bão dữ, với í chí kiên cường, không bao giờ chịu khom lưng khuất phục trước những giả tâm đen tối, dẫu mặt - giựt dây - thọc gậy sau lưng khoáy rối. Dù bị từ chối - đẩy đuổi - thay đổi - di dời địa điểm, nhưng với quyết tâm vô úy vốn có của Ban Hướng Dẫn GDPT Bình Thuận, Lễ Hiệp Kỳ Bình Thuận vẫn được diễn ra như một ngày hội lớn, tất cả Lam viên Bình Thuận từ mọi ngã hướng, dù trong bộn bề cuộc sống đời thường, kinh tế lạm phát, rình rập hù dọa - chụp mũ lương dân. Toàn thể Lam viên Bình Thuận vẫn quyết tâm khắc phục gian nan, với một tấm lòng trung kiên như nhất, nô nức đổ dồn về, làm cho một miền quê yên ắng bỗng rộn ràng - sinh động hẳn lên.

Lễ Hiệp kỳ GDPT Bình Thuận được diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình nghĩa sơn môn, thầy trò thân ái. Thầy trực tiếp hướng dẫn - chỉ bảo tận tình, tạo rất nhiều thuận duyên, những khóa lễ được thực hiện chỉnh chu - kính cẩn - nghiêm thiêng, giúp cho pháp hội hiệp kỳ thù ân thập phần viên mãn. Sau mỗi khóa lễ, y hậu thầy ướt đầm mồ hôi, thầy rất mệt, chúng con kính yêu thầy vô vàn !

Đại Lễ Hiệp Kỳ tri ân và báo ân, thành kính tưởng niệm Chư

lịch đại Tổ sư truyền giáo - lưu truyền - bảo vệ - duy trì - phát triển mạng mạch Phật giáo Việt Nam. Tưởng niệm anh linh chư Thánh tử đạo vị pháp thiêu thân - vị pháp vong thân. Tưởng niệm chư vị Tiên Bối hữu công sáng lập GDPTVN. Tưởng niệm giác linh chư vị Ân Sư cố vấn giáo lý - giáo giới - giáo hạnh. Tưởng niệm ân nhân Bảo trợ - Gia trưởng - Huynh trưởng - Đoàn sinh GDPTVN quá cố. Lễ khai đàn thỉnh linh tọa vị và khai kinh Địa Tạng được Thầy Trụ trì tổ chức từ tối mười bốn. Sáng ngày Rằm tháng Mười - Tân Mão, Mặc dù Phật sự đa đoan, nhận được í chỉ ủy nhiệm của Hòa thượng Thích Trừng Khiết, Thượng tọa Thích Thông Hương chủ sám và 12 vị Tăng - Ni trong Ban Kinh sư chứng minh đại lễ. Lễ Kỳ siêu được chính thức diễn ra trong không khí chí thành - trang nghiêm của hơn năm trăm Lam viên và khách mời về dự. Sau lễ kỳ siêu là nghi thức hành chánh và Lễ Tiến Linh. Ban Hướng Dẫn - Ban Tổ Chức Đại Lễ Hiệp Kỳ GDPT Bình Thuận, thành kính tri ân công đức chư vị ân sư, nhất là Thầy Trụ trì cũng như quý đạo hữu cư sĩ Phật tử các Ban Hộ Tự, các vị thân nhân H.Tr - ĐS quá cố, đã dành tình cảm ưu ái - chấn tích đăng lâm chứng minh - tham dự, góp phần làm cho buổi lễ thập phần trọng thể.

Đặc biệt, được sự vận động tài giỏi của H.Tr Cấp Tấn Thiện Tâm Huỳnh Thái Dũng - UV Doanh Tế Ban Hướng Dẫn, H.Tr A Dục, chị Đồng Thắng Võ Thị Chiến - đơn vị GDPT Khánh Ngọc - thị xã Lagi, các vị cư sĩ Phật tử ân nhân bảo trợ, đã tài trợ ủng hộ cúng dường Lễ Trai Tăng và tiệc chay phục vụ buổi lễ, và có cả một ban ủng hộ phục vụ Café - nước ngọt - giải khát từ chiều hôm trước cho đến ngày hôm sau. GDPT Bình Thuận chân thành tri ơn công đức quý liệt vị, nguyện cầu hồng ân chư Phật thù từ gia hộ quý vị và quý quyến vô vàn phước lạc - thành đạt như ý.

Buổi lễ hoàn mãn, được kết thúc sau lễ cúng thí thực. Toàn thể Lam viên Bình Thuận lưu luyến siết chặt tay nhau, thâm nhủ với bồ đề tâm kiên cố - vô úy, phát đại nguyện lớn - sẵn sàng gánh vát gian nan, làm sáng danh GDPTVN - thành toàn sứ mệnh giáo dục tiếp hiện thiêng liêng cao cả mà tổ chức tin tưởng trao phó !

Trở về nơi đây dưới mái chùa thân yêu. Thời tiết đang từng bước vào Đông, đêm về se se lạnh. Nhưng mỗi lòng người Huỳnh trưởng Phật tử, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhàng ấm cúng, như gã cùng tử tha phương - khốn khó gian nan lưu lạc, nay được trở về lại quê hương xưa, được ấp ủ trong vòng tay

từ ái của người cha muôn thuở. Nơi đây, hình ảnh người Thầy, thể hiện chân dung nghiêm nghị nhưng từ hòa, cứng rắn nhưng ru êm, toát lên một đức sáng rạng rỡ, làm cho ai nấy đều kính yêu, ngỡ như xa nhưng mà đậm đà gần gũi thân thương.

Trước giờ phút chia tay, rời Pháp hội về mỗi trú xứ, chúng con, ai nấy đều xúc động. Mỗi lời thầy nhắn nhủ sâu sắc, như những hạt châu long lanh đã được cọ xát dòng đời, được soi sáng bằng tuệ giác, làm cho chúng con cảm nhận được bản thể như thật cuộc đời, sách tấn cho chúng con vững vàng thêm trên hành trình thực tập. Chúng con là những đóa hoa lan bé nhỏ, nhờ thấm đẫm những hạt sương mai mà tươi thắm cuộc đời, nhờ có những dòng cam lồ pháp lạc tưới tắm, mà cuộc đời nhiều não loạn, kỳ vọng mai này, có được nhiều đóa ưu đàm xuất hiện...

Lan Nhã Thảo Am, 20/04/2011



Nguyễn Hoàng
Phan Văn Huy Tâm